



นโยบายการบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร และเป็นแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้คำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้ โดยยึดหลักการปรับปรุงและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1) การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

2) การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การควบคุมการใช้พลังงานให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

3) บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุตามนโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของทั้งกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก (Top Quartile Performance in Benchmarking) รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดพลังงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปีฐาน พ.ศ. 2563 ที่ 600,000 ตันต่อปีสะสมภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593

4) บริษัทฯ ให้การสนับสนุน การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ การจัดจ้างและการออกแบบ เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การสร้างจิตสำนึก จัดเตรียมสารสนเทศ งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่